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กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๑  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๒  คน  (ลาการประชุม) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของสํานักงบประมาณเข้าช้ีแจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องทีพ่ิจารณา 

  มาตรา ๕ สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงบประมาณ 

มาตรา ๔  งบกลาง 
• ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุข 

ต่างประเทศ 
• เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 
• เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

                                 รายการค้างพิจารณา 
• สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
      ชี้แจงเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนนิคมอุตสาหกรรม 

มาตรา ๓๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
• กองทุนตั้งตัวได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒

เรื่องพิจารณา 
 

สํานักงบประมาณ         ๗๐๐,๔๒๐,๑๐๐  บาท          
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -  บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงบประมาณ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานพิจารณาปรับปรุงระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงาน และขอให้ตรวจสอบ
ความซ้ําซ้อนในการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง ตรวจสอบในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตาม
ความเป็นจริงและเพื่อเป็นการควบคุมการใช้งบประมาณให้มีวินัยทางการคลังมากที่สุด 

- ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ กรรมาธิการขอให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบหาแนวทางเพื่อให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และขอทราบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตามพระราชกําหนดเงินกู้ 
๓.๕ แสนล้านบาท ว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งขอทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของลูกจ้าง 
พนักงานของรัฐในปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลการเบิกจ่ายเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณหมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้หน่วยงานเร่งรัด ตรวจสอบเพื่อให้มีการจ่ายได้ตรงตามกําหนดเวลา 

- กรรมาธิการแสดงข้อคิดเห็นว่าหน่วยงานได้จัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละหน่วยงานไม่เท่าเทียมกัน 
งบประมาณควรมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในงบประชาสัมพันธ์งบการฝึกอบรมและ 
การดูงานในต่างประเทศ หน่วยงานควรเร่งตรวจสอบและกวดขันการใช้งบประมาณให้มากขึ้นและในงบบุคลากรก็ควรให้
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น โดยพิจารณากรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานปรับปรุงจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเพื่อ 
เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค หน่วยงานควรให้ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท          

            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง        ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท          

            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น      ๗๓,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท          

            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและ
ต้อนรับประมุขต่างประเทศ , เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง , เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบกลางในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักงบประมาณ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเงิน
ชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง งบประมาณจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินดังกล่าว 
อย่างไร ทั้งนี้ ในส่วนเงินสํารองจ่ายเพ่ือฉุกเฉินหรือจําเป็นงบประมาณ ๗๓,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะมีการจ่ายในกรณี
ใดบ้าง มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรว่ากรณีใดเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

 
 
 
 
 



 
๓

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ชี้แจงเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนนิคมอุตสาหกรรม                         

            กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนนิคมอุตสาหกรรม สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามสํานักงบประมาณถึงกรณีการใช้งบประมาณของรัฐเพื่ออุดหนุนงบประมาณใน 
การก่อสร้างให้กับเอกชน อยากทราบว่าที่ผ่านมาเคยมีกรณีดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และในการตั้งงบประมาณอุดหนุน
ให้กับส่วนราชการอยากทราบว่าสํานักงบประมาณดําเนินการโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีใด และเป็นการอุดหนุนงบให้กับ
ส่วนราชการใด สํานักงบประมาณได้ช้ีแจงว่าที่ผ่านมาได้เคยมีการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อไปอุดหนุนให้กับการก่อสร้าง
ของภาคเอกชน โดยยึดหลักในการให้เงินอุดหนุน ผ่านส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแต่จะไม่ได้จัดสรรให้กับภาคเอกชนเป็น 
การโดยตรง ซึ่งในการจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการจะจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านไปยังสํานักปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อันเป็นการให้ความช่วยเหลือนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมครั้งใหญ่โดยเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันเศรษฐกิจไทยและเพื่อความคุ้มค่า ในการักษาการจ้างงาน การลงทุนจากนักลงทุนใน
ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศด้วย 

 
 

กองทุนตั้งตัวได้       ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท             
            ไม่มีรายการปรับลด   ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนตั้งตัวได้ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ABI อย่างไร จํานวนผู้ที่เดินทางมีจํานวน
ก่ีคน 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษาในหลักสูตรเร่งรัดเพื่อจะให้
เป็นผู้ประกอบการทั้งหมด ๒๕,๐๐๐ คน โดยคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา ๕๐ แห่ง แห่งละ ๕๐๐ คน ขอรายละเอียด
การดําเนินการดังกล่าว 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีองค์ประกอบได้แก่กลุ่ม
บุคคล ๓ กลุ่ม ขอรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แก่บุคคลใด ทําหน้าที่ใดบ้าง มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
อย่างไร 

 
รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
สํานักงบประมาณ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 
นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงบประมาณลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงบประมาณลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ คงอุดม, นายนคร มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล,  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย,  
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา สงฆ์ประชา, 



 
๔

นางสาวมัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   

นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว  ผูส้รุปผลการประชุม 
                             นายไชยกร  สทุโธ ผู้สรุปผลการประชุม 

         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรปุผลการประชุม
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล 

นางลักษณิน  สุดสโมสร ผู้บันทึกข้อมูล 
                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 


